



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเถา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเถา ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้างหมวด ๔ การ สรรหาและการเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง	ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	๑	๐๐๑	นายदनัย น้อยหร่าย	
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	๑	๐๐๑	นายพทัย สุวะเพชร	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาทำการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเถา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทิศ โทสันทัด

(นายอุทิศ โทสันทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มะเถา
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้อะเภา

วัน/เวลา /สถานที่	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม
<u>๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗</u> รายงานตัว (ทุกตำแหน่ง) เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลอุ้อะเภา <u>สอบสัมภาษณ์</u> เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลอุ้อะเภา	<u>๑) สอบสัมภาษณ์</u> ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทุกตำแหน่งตามลำดับ <u>๒) ทดสอบภาคปฏิบัติ</u> ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทุกตำแหน่งตามลำดับ (สอบภาคปฏิบัติหลังจากได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลอุ้อะเภา)	๑๐๐ คะแนน ๑๐๐ คะแนน

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว/สั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น
๒. สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น
- ๓.ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันสอบ
๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
๕. หากผู้ใดมาถึงสถานที่สอบภายหลัง ที่ทำการสอบได้ดำเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้ หากผู้ใดไม่ไปสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิในการสอบครั้งนี้